
BORGARRÁÐ 15. júní 2023: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um  
skipulagsvald yfir Keldnalandi - MSS23060095

Óljóst er af umræðunni um Keldnaland hvort Reykjavíkurborg eða Betri samgöngur fari með 
skipulagsvald á svæðinu. Með hliðsjón af því óska borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir 
skriflegum svörum um hvort Reykjavíkurborg hyggst útvista skipulagsvaldinu sínu til Betri 
samgangna og ef svo er hvernig verði staðið að skipulagsferlinu?


